



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ประจำปี ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๖ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่ ตามวัน เวลา และสถานที่ ท้ายประกาศนี้ จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่พนักงานสำรวจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น โดยพนักงานสำรวจจะติดป้ายประจำตัวเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.๓ ก / นส.๓
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาบัตรประชาชน
๔. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
๕. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๘๖๘๓ ช่องทางออนไลน์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เว็บไซต์ : <http://kwaoyai.go.th> ทั้งนี้ จะเริ่มทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางรัชนิพร ชัยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่